



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๓.๓.๖๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
สถาปนิกปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
สถาปนิกปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/person/> และ <https://forest.thaijobjob.com/>

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยรับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมป่าไม้ จึงขอประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกโดยการโอน
แต่กรมป่าไม้จะไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๒.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว ให้ยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต่อมากกรมป่าไม้ตรวจพบว่า คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น กรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิ์ ในการออกคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนั้นได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่

๒

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้
(แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๖๕๐๑๐๐๗	นางสาว ฐาปนี แพงคำ	
๒	๖๕๐๑๐๐๑	นางสาว ณิชฐา สุวารักษ์	
๓	๖๕๐๑๐๑๑	นางสาว ญาณิศา ฉัตรกุลกวิน	
๔	๖๕๐๑๐๑๔	นางสาว ปนิตา รักจิตร	
๕	๖๕๐๑๐๓๐	นางสาว ทศนีย์ สุนทรภักดี	
๖	๖๕๐๑๐๒๘	นางสาว นุชจรินทร์ ยงค์สาโรจน์	
๗	๖๕๐๑๐๐๒	นาย ฎีกา วงษ์สุวรรณ	